



สำเร็จเกินคาดสำหรับแอปพลิเคชัน '1112Delivery'
ของค่ายเดอะโมเนอรี่ฟูด เพราะตั้งแต่เปิดนำร่องให้บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคภายในกลางปี 2562 นี้ งานนี้ 'พอล เคนนี่' ซีอีโอของค่ายมั่นใจว่า ปีนี้ยอดขายในส่วนเดลิเวอรี่จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 50%แน่นอน...●

เนื่องในโอกาสที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทาง 'สายศิริศิริวิริยะกุล' ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ถือโอกาสโชว์ภาพขณะผลิตจากเยื่อชานอ้อย (Pulp Mold) หลากหลายรูปแบบ อาทิ จาน ถ้วย ชาม หลุม และกล่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงงานผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อย ซึ่งจากนี้ KTIS จะลุยธุรกิจด้านนี้มากขึ้นมั่นใจว่า สายธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตได้ดีและมีศักยภาพในการทำกำไรในภาวะที่กระแสรั้งสิ่งแวดล้อมและการรณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้พลาสติก...●

นักเที่ยวมีเฮ 'ทราเวลโลก้า' ผู้ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักออนไลน์ ประเดิมเปิดตัวพีเจเออร์ "Xperience" ในแอปพลิเคชัน ทราเวลโลก้า โดยพีเจเออร์ใหม่ที่มาพร้อมกับรายการกิจกรรมกว่า 10 หมวดให้เลือก

เปิดประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลกได้เพียงนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว งานอีเวนต์ บ้านเทंग ทัวร์ ความงามและสปา ก็พาที่สิ้นหนทางการสำหรับเด็ก การขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม คลาสสอนและเวิร์กช็อป และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกมากมาย ช่วงแรกมอบได้สัดส่วนพิเศษสูงสุดถึง 20% ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2562...●

ปิดท้าย "นีโอ" ผู้จัดงาน INTERNATIONAL BANGKOK BIKE และในฐานะผู้นำการจัดงานจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังเริ่มต้นหน้าโปรโมตงานจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งมีชื่อว่า ASEANBIKE

2019 โดยทางนีโอได้พนักำกับกับเมสเส่ พีดดริกาเฟ่น ผู้จัดงาน EUROBIKE ประเทศเยอรมนี โดยงานจักรยาน ASEANBIKE 2019



จะเป็นการสร้างตลาดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมจักรยาน และเพื่อเป็นตลาดธุรกิจสำหรับทุกคนที่เห็นโอกาสในการสำรวจตลาดจักรยานในกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับผู้ผลิต, เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน, ผู้ส่งออก, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ค้าปลีก, ผู้ให้บริการด้านจักรยาน ตลอดจนนักปั่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้า

ร่วมงาน ASEANBIKE 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ที่ Impact Exhibition and Convention Center...●